

Năm 2024

THỨ NĂM

Phát hành: 11/4/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	1
1. Dịch vụ công trực tuyến ở TP. Thái Nguyên: Tăng minh bạch, giảm phiền hà	1
2. Quảng Nam: Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số	2
3. Phú Yên: Tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.....	3
4. Cao Bằng: Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến	4
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	5
5. Đơn giản hóa tối đa thủ tục, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.....	5
6. Ngành Giao thông cắt giảm 20% quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp.....	5
7. Gộp giấy phép lái xe hạng B1 và B2 thành hạng B là hợp lý, nên ủng hộ	6
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	8
8. TPHCM: Khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức ..	8
9. Hà Nội phê duyệt danh mục vị trí việc làm và chỉ tiêu công chức, viên chức ở các cơ quan	9
10. Vĩnh Phúc yêu cầu không để xảy ra sai phạm trong quản lý và sử dụng tài sản công	10

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Dịch vụ công trực tuyến ở TP. Thái Nguyên: Tăng minh bạch, giảm phiền hà

Thời gian qua, TP. Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đặc biệt là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Qua đó đem lại sự hài lòng, giảm thời gian, chi phí và tăng tính công khai, minh bạch khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đánh giá, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP. Thái Nguyên có nhiều chuyên biến tích cực, được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Hiện, thành phố đang thực hiện 131 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố, 100% TTHC thuộc thẩm quyền được niêm yết công khai. Thành phố bố trí các cây máy tính cảm ứng phục vụ người dân lấy số tự động và tra cứu TTHC; hệ thống máy tính và khu vực riêng để kê khai hồ sơ và thanh toán trực tuyến. 100% công chức làm việc tại bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn từ Đại học trở

lên, có tác phong, thái độ ứng xử chuẩn mực, nhiệt tình giúp đỡ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý 1-2024, TP. Thái Nguyên tiếp nhận tổng số trên 3.600 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 3.100 hồ sơ, còn lại là đang giải quyết. Trong đó, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 76,5%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt 96,9%. Chị Nguyễn Thị Tâm, công chức Tư pháp hộ tịch (UBND TP. Thái Nguyên) cho biết: Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và tiếp nhận kết quả; đặc biệt tránh được biểu hiện nhũng nhiễu của 1 bộ phận cán bộ. Người dân có thể giao dịch 24/24 giờ tại bất cứ đâu khi có mạng internet; theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Đối với những vướng mắc phát sinh, nhất là đối với công dân cao tuổi, chúng tôi đều có hướng dẫn để giải quyết nhanh vấn đề.

Không chỉ được triển khai ở cấp thành phố, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng được áp dụng hiệu quả ở cấp xã trên địa bàn. Có mặt tại Bộ phận một cửa của phường Quang Trung, chúng tôi thấy các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC được hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản định danh mức độ 2 VNeID và thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi tiếp nhận thủ tục trực tuyến, cán bộ công chức sẽ thẩm định, ký số và trình ký cấp trên thông qua hệ thống điện tử và hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức trực tuyến (đối với hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính). Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND phường cho biết: Toàn bộ quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện sự chuyên nghiệp trong hoạt động của chính quyền số phục vụ người dân.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, thời gian tới, UBND TP. Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND 32 phường, xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tập trung thực hiện nhiệm vụ số hoá trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ được số hóa theo đúng lộ trình quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn... (Baothainguyen.vn 10/4, Chung An) [Về đầu trang](#)

Quảng Nam: Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 10/4, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024.

Theo đó, việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; kiểm tra chuyên đề và theo hình thức khác. Các đơn vị, địa phương được kiểm tra gồm, Sở Ngoại vụ, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; NN&PTNT tỉnh, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng UBND các huyện như Tiên Phước, Phú Ninh, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn và thị xã Điện Bàn.

Đoàn kiểm tra do ông Trương Hồng Giang (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh) và bà Phạm Thị Ngọc Quyên (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) cùng làm Trưởng đoàn.

Quyết định còn nhấn mạnh, đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; báo cáo kết quả kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên đoàn kiểm tra. Thư ký đoàn kiểm tra giúp trưởng đoàn cung cấp tài liệu, báo cáo của các đơn vị, địa phương cho các thành viên đoàn để phục vụ cho công tác kiểm tra; tổng hợp và báo cáo kết quả chung sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Các thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc làm việc của đoàn kiểm tra. Ngoài các tài liệu chung được thư ký đoàn kiểm tra cung cấp, các thành viên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu tài liệu, chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và làm rõ vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, các thành viên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra thuộc phạm vi lĩnh vực của mình; đánh giá những kết quả đạt được; nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất những kiến nghị, biện pháp xử lý khắc phục đối với từng cơ quan, đơn vị, gửi thư ký đoàn tổng hợp... (Etime.danviet.vn 10/4, Trương Hồng) [Về đầu trang](#)

Phú Yên: Tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

UBND huyện Phú Hòa vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh số hóa hồ sơ và các nội dung liên quan đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay để đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu số hóa 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Hòa cũng đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ, sử dụng và nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng để tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức các tiện ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh chứng

thực bản sao điện tử từ bản chính để đạt tỉ lệ 100% theo quy định... (Baophuyen.vn 10/4, Quỳnh Chi)[Về đầu trang](#)

Cao Bằng: Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch số 813 về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả gắn với trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được các mục tiêu đề ra. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC.

Với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tối thiểu 80% TTHC đủ điều kiện được triển khai, cung cấp DVCTT toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%. Xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tài khoản định danh điện tử 100% người dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử từ hệ thống Định danh và xác thực điện tử VNeID.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đơn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; hàng quý tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu; phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đảm bảo đạt tối thiểu chỉ tiêu được giao; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với kết quả chỉ tiêu thấp hơn mức tối thiểu được giao. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện DVCTT; tuyên truyền bằng nhiều hình thức về DVCTT, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND.

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước 15/6/2024), báo cáo năm (trước 15/12/2024) hoặc đột xuất theo yêu cầu đến Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện đến các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện đạt

chỉ tiêu UBND tỉnh giao; thường xuyên giám sát, cập nhật kết quả thực hiện để đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai. (Baocaobang.vn 11/4, PV) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Đơn giản hóa tối đa thủ tục, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Sáng 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, hiện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp rất cần khuyến khích về thủ tục, chính sách về điện mặt trời mái nhà. Giải pháp được kiến nghị đối với các khu, cụm công nghiệp là cần thẩm tra xác định độ an toàn của công trình hiện hữu khi lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà; ban hành bộ hồ sơ mẫu với công trình lắp điện mặt trời mái nhà mới; phân cấp cho địa phương và quy định rõ thời gian giải quyết...

Đồng quan điểm, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho rằng, cần khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị lưu trữ nguồn điện mặt trời mái nhà không sử dụng hết để chuyển thành nguồn điện nền sạch, sau đó phát lên lưới điện vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp.

Báo cáo về năng lực bảo đảm an toàn, ổn định của lưới điện quốc gia khi tăng công suất nguồn điện tái tạo, đại diện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, lưới điện có thể ổn định, an toàn khi lượng điện tái tạo chiếm 50% tổng công suất phụ tải. Theo đó, khả năng lưới điện ở miền Bắc có thể bảo đảm an toàn, ổn định khi công suất điện mặt trời mái nhà ở mức 5.000-7.000 MW, tương đương với đánh giá tiềm năng điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc hiện nay.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã trao đổi các giải pháp cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính về môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy... trong cấp phép lắp đặt điện mặt trời mái nhà; hỗ trợ lãi suất ưu đãi; tiêu chí xác định điện nền hình thành từ lưu trữ điện mặt trời mái nhà; thẩm quyền cấp tín chỉ xanh cho doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà trong sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kiểm soát, bảo đảm an toàn khi phát hoặc không phát nguồn điện dư lên lưới điện... (TTXVN/Baotintuc.vn 10/4, Diệp Trương) [Về đầu trang](#)

Ngành Giao thông cắt giảm 20% quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của ngành GTVT.

Kế hoạch được xây dựng trên quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh

nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT.

Đồng thời, kế hoạch cũng sẽ tập trung cắt giảm ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, tạo rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025, Bộ GTVT sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2024 được thống kê, tính chi phí tuân thủ; giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân... theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bản quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phương án trước ngày 30/9/2024 (nếu có).

Ngoài ra, theo kế hoạch, Bộ GTVT thường xuyên đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. (TTXVN/Baotintuc.vn 10/4, Vân Sơn)[Về đầu trang](#)

Gộp giấy phép lái xe hạng B1 và B2 thành hạng B là hợp lý, nên ủng hộ

Sau kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây, nhiều khả năng giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phân biệt hạng B1 hay B2 mà sẽ được gộp lại thành hạng B duy nhất.

Theo chương trình lập pháp, Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5.2024), Quốc hội khóa XV.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm và đang có nhiều ý kiến trái chiều nhất của dự án luật này là về giấy phép lái xe với đề xuất cụ thể là đưa giấy phép lái xe hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại, động cơ và số chỗ ngồi.

Tóm lại, hiện giấy phép lái xe ô tô có hai loại rất rối rắm là B1 (số tự động và người học số tự động không lái được xe số sàn) và B2 (số sàn và người học số sàn lái được cả xe số tự động). Hạng B1 là lái xe nghiệp dư, không được hành nghề vận tải. Hạng B2 được hành nghề vận tải.

Hai bằng này học lý thuyết giống nhau nhưng học và thi sát hạch thực hành nội dung, độ khó cách xa nhau.

Tuy nhiên tới đây, theo như đề xuất trong dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì hai loại bằng này sẽ được gộp lại gọi chung là “hạng B” với nội dung thi sát hạch từ lý thuyết đến thực hành đều như nhau, không còn phân biệt học số sàn hay số tự động nữa.

Đây là một đề xuất phù hợp và cần thiết, cần được ủng hộ thông qua, dù rằng sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ không đồng tình vì lo sợ độ khó.

Trước hết nói về lợi ích an toàn. Trong tất cả những loại bằng cấp thì giấy phép lái xe đòi hỏi tính thực học - thực hành cao nhất vì nó liên quan đến tính mạng không chỉ của người điều khiển phương tiện trên đường mà còn với rất nhiều người khác cùng tham gia giao thông.

Tuy vậy thực tế thời gian qua cho thấy, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người điều khiển là phụ nữ, chỉ học bằng B1 - nghiệp dư. Và lỗi thường gặp của những người lái xe nghiệp dư là thay vì đạp thắng lại đạp nhầm chân ga khi có sự cố.

Việc gộp hạng B1 và B2 thành hạng B, tới đây, chúng ta sẽ có sự “bình đẳng”, giống nhau về độ khó trong việc học và thi sát hạch phần thực hành. Điều này sẽ giúp kỹ năng của tất cả những người có bằng hạng B sẽ nhuần nhuyễn hơn, tính an toàn cao hơn thay vì phân loại, chia nhỏ như lâu nay.

Lợi nữa là việc gộp bằng sẽ phù hợp với xu hướng của nhiều nước trên thế giới khi họ không phân chia nhỏ các loại giấy phép lái xe như Việt Nam nhưng lại đòi hỏi một mặt bằng chung về trình độ rất cao để đơn giản, giảm bớt thủ tục hành chính.

Đồng thời tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên Công ước Viên năm 1968 không mất chi phí để đổi, học khi xin cấp giấy phép lái xe.

Tất nhiên, để không gây ra sự xáo trộn không cần thiết cho người dân, việc gộp bằng, cấp giấy phép lái xe theo hạng mới nên thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại - như đề xuất trong dự án luật! (Laodong.vn 10/4, Hoàng Văn Minh) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

TPHCM: Khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.

Kết quả cho thấy: Áp lực công việc đang đè nặng lên công chức, ảnh hưởng đến sự gắn bó và động lực phụng sự cho khu vực công. Áp lực công việc quá tải cao nhất tập trung vào nhóm công chức ở phường xã, thị trấn và đây cũng là cấp có mức thu nhập thấp nhất.

Những con số biết nói này, cần được đặt ra như là một đề án chiến lược để xây dựng một mô hình siêu đô thị mới cho TPHCM, có ý nghĩa sống còn cho cả quốc gia trong nhiệm kỳ tới - theo ý kiến của GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana (Mỹ), tại hội thảo khoa học về đề án xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030.

Những nỗ lực cải cách đã không thể theo kịp với thực tế vận hành và những yêu cầu thúc bách từ cuộc sống, đã bộc lộ một số khiếm khuyết: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng đòi hỏi công việc; quy trình tuyển dụng chưa mang tính cạnh tranh lành mạnh; phân bổ biên chế cứng nhắc, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc không rõ ràng, dẫn đến bỏ nhiệm ít dựa trên kết quả công việc; đãi ngộ còn thấp và cào bằng, đang mất dần những người có năng lực... Vì thế, khi đi tìm lời giải, hầu hết các chuyên gia, người có trách nhiệm đều sớm đưa ra những kiến giải trực chỉ, nói cách khác là áp dụng biện pháp “nhắm trúng đích” không chỉ chữa triệu chứng mà cả điều trị tận gốc và lâu dài.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một “không gian thể chế và an toàn pháp lý cho công chức” là cần thiết. Kêu gọi, áp đặt chế độ trách nhiệm chưa chắc đã giải quyết được vấn đề mà quan trọng là phải bảo đảm được an toàn pháp lý cho đội ngũ công chức; coi trọng phòng hơn chống; cảnh báo để vi phạm không xảy ra hơn là trừng phạt khi xảy ra vi phạm.

Một mặt, TPHCM có thể tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để thiết kế một cơ chế thử nghiệm chính sách (Sandbox) với những điều khoản mà “chìa khóa 98” đã mở để kích hoạt những bước chuyển đổi. Mặt khác, “có lộ trình để tiến dần và quy trình tiến gần

đến một nền công vụ ưu tú với 3 trụ cột là năng lực, động lực và không gian tương ứng với 3 hành động làm được - muốn làm - được làm”, như GS Trần Ngọc Anh đề nghị.

Để đội ngũ công vụ muốn làm, tức động lực để thể hiện năng lực, chúng ta phải gia tăng trách nhiệm giải trình. Nó là hệ quả của việc áp dụng hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) một cách thực chất, minh bạch. Điều này tránh sự cào bằng, hình thức và nhất là tác động đến bậc thang thu nhập - gắn hiệu quả công việc với các hệ số trách nhiệm, công việc, địa phương...

Để đội ngũ công vụ được làm thì phải mở rộng không gian pháp lý với tính minh bạch và chặt chẽ cao. Ngoài biện pháp Sandbox như một hình thức “xé rào”, bản thân nền công vụ quốc gia cũng nên chuẩn hóa và luật hóa một cách tiên bộ nhất. Trong đó thiết lập cơ chế giám sát nghiêm minh, không để xảy ra thỏa hiệp với tham nhũng ở mọi cấp độ.

Cuối cùng, nâng cao chất lượng nền công vụ phải gắn với tỷ lệ cao trong việc “làm hài lòng người dân, doanh nghiệp”. Bởi chỉ khi đạt được kết quả này, sự hồi đáp của năng lực, động lực và tổng lực của không gian thể chế, pháp lý an toàn mới thật sự có ý nghĩa hiệu lực, hiệu quả. (Sgpp.org.vn 11/4, Nguyễn Quân Cát) [Về đầu trang](#)

Hà Nội phê duyệt danh mục vị trí việc làm và chỉ tiêu công chức, viên chức ở các cơ quan

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyền vừa ký ban hành Thông báo số 1639 phê duyệt danh mục, bản mô tả vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, tổng hợp, tham mưu trình Thường trực Thành ủy ban hành danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố trước ngày 15/4; ban hành thông báo kết quả thẩm định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể TP năm 2024.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm bảo đảm thực hiện nghiêm quy định mới của Trung ương, tổng hợp trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt theo tiến độ yêu cầu của Trung ương.

Bên cạnh đó, cần tham mưu rà soát, xây dựng phương án giao biên chế năm 2025 trên cơ sở đánh giá tổng thể, toàn diện về vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đặc thù và khối lượng công việc của từng địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố. (Anninhthudo.vn 10/4, Duy Tiến) [Về đầu trang](#)

Vĩnh Phúc yêu cầu không để xảy ra sai phạm trong quản lý và sử dụng tài sản công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn.

Cuối năm 2023 Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quản lý của tỉnh.

Tỉnh giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 1.395 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; sắp xếp, xử lý đối với 69 cơ sở nhà đất dôi dư và sắp xếp, xử lý đối với 10 cơ sở nhà đất do Trung ương chuyển giao về tỉnh quản lý, xử lý.

Tuy nhiên, hiện vẫn có tình trạng các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi xử lý tài sản công là các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, chuyển địa điểm mới. Điều này dẫn đến tình trạng lãng phí, bỏ hoang nhiều cơ sở nhà, đất.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc rà soát lại việc quản lý, không để tình trạng tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, lãng phí. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và người đứng đầu cơ quan, địa phương chủ quản chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 151 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo việc phân cấp được hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật.

Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc. Các cơ sở nhà, đất thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, rà soát nguồn gốc, hồ sơ pháp lý, "không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý xong mới cấp giấy chứng nhận". (Laodong.vn 10/4, An Nhiên)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên Thanh Hồng